

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๙๖๕ กษ
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 28 ส.ค. 2563 14:40

ก.ค. 153.13
วันที่ 28 ส.ค. 63
เวลา 14:45 น.

ที่ สพร ๒๕๖๓/ ๒๘ กษ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ สด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๘๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สพร. พิจารณาแล้วมีความเห็นดังต่อไปนี้

๑. ไม่ขัดข้องในการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) ข้อ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในมติคณะรัฐมนตรี ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

๒. เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ในการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital Transformation โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานบนฐานชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Bring Your Own Device (BYOD)) และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยการพัฒนาหรือจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบัน สพร. ได้มีการพัฒนาหรือจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (D-archives) ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นต้น และจากการดำเนินงานพบว่าการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบนั้น สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงาน Digital อย่างสมบูรณ์

๓. สพร. มีความยินดีและไม่ขัดข้องในการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานดำเนินการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ตรงตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สพร. ที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ที่มีหน้าที่ในการพัฒนา บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่น

/๔. ในประเด็นการสร้างการรับรู้ ...

๔. ในประเด็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น สพร. ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การจัดกิจกรรมวิชาการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ให้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

๕. เห็นควรพิจารณาให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานในเรื่องการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการดำเนินการที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วยเช่นกัน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวตรงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ เจียรวุฒิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๔๐๕ (อมิตตา)

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง dga@saraban.mail.go.th